
   

 
4. skólaráðsfundur 30.05.2024  kl. 15:00 – 16:00  

 
   

Fundarstjóri: Ingibjörg Magnúsdóttir skólastjóri   
Ritari: Rannveig Hafberg aðstoðarskólastjóri 

   
Mættir: Hólmfríður Þórisdóttir og  Ásgeir Rafn Birgisson fulltrúar kennara, Jóhanna Inga Hjartardóttir 
fulltrúi starfsfólks,  Nicole Jóna Jóhannsdóttir og Katrín Rós Arnórsdóttir   fulltrúar nemenda, Sandra 
Lóa Gunnarsdóttir og Linda Ösp Grétarsdóttir fulltrúar foreldra, Rannveig Hafberg 
aðstoðarskólastjóri, Ingibjörg Magnúsdóttir skólastjóri 
 

1. Farið yfir viðmunarstundaskrá fyrir næsta skólaár. 
2. Farið yfir niðurstöður Skólapúlsins frá því í mars og apríl. 
3. Nýt útlit á heimssíðu skólans. Ekki allt komið inn sem á að vera þar. 
4. Skólaárið 2024 -2025 – Farið yfir stöðuna. Búið að ráða í flestar stöður. Vantar 

umsónakennara í miðdeild. Búið að ráða leiklistarkennara.  Skólinn að stækka, fjölgun á 
bekkjardeildum, verða 3 hópar  í 1. – 5. bekk og í 7. bekk. Í 6. 8.9.og 10. bekk verða tveir 
hópar. 
Von á fjórum fáránlegum kennslustofum. Áhyggjur af staðsetningu á stofum, að þær 
skerði útsýni þar sem nemendur leika sér. Inga fer út með húsumsjónarmanni og skoðar 
nánar. 

5. Funda- og starfsáætlun fyrir skólaráð 2024-2025 kynnt. 
Stefnt á sama fundartíma – fimmtudaga kl. 15:00 – 16:00 
Þessir hætta : Hólmfríður fulltrúi kennara 
                   Nicole fulltrúi nemenda 
      Linda fulltrúi foreldra 
Einnig vantar fulltrúa grenndarsamfélags.  
1. Fundur 3. október 
2. Fundur 14. nóvember 
3. Fundur  13. febrúar 
4. Fundur 20. mars 
5. Fundur 22. maí 

 
Önnur mál: 

• Fyrirspurn frá foreldri um hvort umræða og kynning um færanlegar kennslustofum hefði 
farið fram í skólaráði. Foreldrar ósáttir við að samráð og kynningu sem hefur ekki farið fram. 


